

ประเทศไทย: กระตุ้นให้เมียนมายุติการโจมตีทำร้ายพลเรือนชาวโรฮิงจา

จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ เสนอให้ประเทศไทยคุ้มครองผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาใหม่

(กรุงเทพฯ 26 กันยายน 2560) นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาของไทย

ควรหาวิธีอย่างเร่งด่วนกับผู้นำรัฐบาลพลเรือนและกองทัพเมียนมา

เพื่อยุติการโจมตีทำร้ายอย่างต่อเนื่องต่อพลเรือนมุสลิมโรฮิงจาตอนเหนือของรัฐยะไข่

ฟอร์ดีฟายไรต์กล่าวว่าวันนี้ในจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ฟอร์ดีฟายไรต์ยังเสนอให้ประเทศไทยช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

“ในฐานะประเทศที่รองรับผู้ลี้ภัยจากเมียนมาเป็นเวลานาน

ประเทศไทยควรกังวลเกี่ยวกับการโจมตีทางทหารครั้งใหม่ต่อพลเรือนในเมียนมา และผลกระทบระดับภูมิภาคที่อาจเกิดขึ้น”

เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อำนวยการบริหารฟอร์ดีฟายไรต์กล่าว “นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ทันที

เพื่อหาทางยุติอาชญากรรมที่ทารุณ โหดร้ายซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน”

เพื่อเป็นการตอบโต้การสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐ 12 นายโดยกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮิงจาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

กองทัพเมียนมารวมทั้งกองกำลังของพลเรือนได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีที่รุนแรงต่อหมู่บ้านชาวโรฮิงจาตลอดทั่วตอนเหนือของรัฐ

ยะไข่ เมียนมา กองกำลังความมั่นคงของเมียนมาได้สังหาร ช่มชู้ และซ้อมทรมานพลเรือน และทำลายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน

บีบบังคับให้ชาวโรฮิงจากว่า 4000,000 ต้องอพยพหลบหนีจากประเทศ

มีรายงานข่าวว่า พลเอกประยุทธ์ได้เน้นย้ำพันธกิจของไทยตามแนวทางไม่แทรกแซงต่อกรณีที่เป็นกิจการภายในของเมียนมา

ในระหว่างการประชุมกับพลเอกมินอ่องลาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพเมียนมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม

ต่อกรณีผู้อพยพที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยครั้งใหม่ มีรายงานข่าวว่ารองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ

ชี้ว่าชาวโรฮิงจา “อาจจะไม่สามารถเอาเรือเข้ามาขึ้นฝั่งในประเทศไทยได้” กรณีที่มีผู้ลี้ภัยซึ่งพยายามเข้าสู่ประเทศ

ทางกองอำนาจรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และกองทัพเรือไทย ได้ยืนยันเมื่อเร็ว ๆ

นี้ถึงพันธกิจของไทยที่จะบังคับใช้ โยบาย “ผลักดันกลับ”

โดยจะมีการสกัดและขัดขวางไม่ให้ผู้ลี้ภัยเข้าสู่และอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้

มีรายงานข่าวว่า พ.อ.พีรวิชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนาจรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ยังให้ข้อมูลกับ *Khaosod*

English ว่า “ถ้าเราตรวจพบ [ชาวโรฮิงจา] บนชายฝั่ง เราจะควบคุมตัวเอาไว้”

นโยบาย “ช่วยเหลือและส่งต่อ” หรือ “ผลักดันกลับ” ของไทย [ส่งผลให้ผู้ลี้ภัยหลายพันคนเสี่ยงชีวิตมาแล้ว](#)
เมื่อครั้งเกิดวิกฤติผู้ลี้ภัย กล่าวคือมีการผลักดันเรือที่ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ของผู้เข้าเมืองออกจากชายฝั่ง
รวมทั้งเรือของผู้ลี้ภัยและเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยในบางกรณีเจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเสบียงอาหารและน้ำจำนวนหนึ่ง
ประเทศไทยยังคงควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาประมาณ 121 คนต่อไปโดยไม่มีกำหนด
โดยจัดให้อยู่ตามสถานที่ของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ

ตามหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ *หลักการไม่ส่งกลับ*

ห้ามไม่ให้รัฐส่งกลับบุคคลใดไปยังดินแดนหรือไปอยู่ใต้เขตอำนาจศาลของประเทศใด กรณีที่อาจเผชิญกับการปราบปราม

นโยบาย “ผลักดันกลับ” ของไทยถือเป็นการละเมิดต่อหลักการนี้ นอกจากนี้

สิทธิที่จะมีอิสรภาพยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อ 9

ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งไทยเป็นรัฐภาคี

สิทธิดังกล่าวครอบคลุมถึงผู้เข้าเมือง ซึ่งอาจถูกควบคุมตัวได้เฉพาะในพฤติการณ์พิเศษที่เป็นข้อยกเว้นเท่านั้น

และเฉพาะเมื่อสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

ในจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีนอร์ดีฟายไรต์เรียกร้องให้รัฐบาลไทยคุ้มครองสิทธิที่จะมีที่พักพิง

และป้องกันไม่ให้มีการบังคับส่งกลับผู้ลี้ภัยที่เสี่ยงจะถูกปราบปราม

นอร์ดีฟายไรต์ยังเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ยุติการควบคุมตัวโดยพลการและไม่มีเวลากำหนดต่อผู้เข้าเมืองทุกคน รวมทั้งผู้ลี้ภัย

“ไม่ใช่เวลาที่ประเทศไทยจะพอใจกับความสำเร็จที่ผ่านมาของตน

การโจมตีของทางการเมียนมาต่อชาวโรฮิงจาจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคทั้งหมด รวมทั้งประเทศไทย” เอมี สมิธกล่าว

“ผู้นำของประเทศไทยควรดำเนินการใด ๆ เท่าที่จะทำได้เพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมา

และเตรียมพร้อมที่จะให้ความคุ้มครองต่อผู้ลี้ภัยที่หลบหนีจากการโจมตีทำร้าย”